



## INGRS เผยกำไรสุทธิ 9 เดือน 104 ล้านบาท พร้อมข่าวดี ได้รับงานโครงการใหม่จากผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำระดับอาเซียน เผยมีกำไรสุทธิงวด 9 เดือนแรก 104 ล้านบาท จากรายได้ 2,148 ล้านบาท

นายอับดุล ราฮิม บิน ฮายี อิตัม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ INGRS กล่าวว่า “สำหรับผลประกอบการในงวด 9 เดือนปี 2560 นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวม 2,148 ล้านบาท ใกล้เคียงกับรายได้รวม 2,159 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับ Tier-1 ที่รายได้กว่า 91% มาจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำระดับโลกหลากหลายแห่ง โดยบริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.4% และมีกำไรขั้นต้น 460 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 474 ล้านบาทเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท ลดลงจาก 168 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปีนี้อยอดขายในประเทศมาเลเซียชะลอตัว และในปีก่อน บริษัทฯ มีกำไรพิเศษจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายได้จากการคืนภาษี”

นายอับดุล ราฮิม กล่าวเสริมว่า “ในปีนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตชิ้นส่วนรถยนต์อีก 4 โครงการใหม่ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับ Honda CR-V 2017 ใหม่ ในประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ชิ้นส่วนรถยนต์ Mitsubishi Expander Multi-Purpose Vehicle (MPV) ในประเทศอินโดนีเซีย ชิ้นส่วนสำหรับรถ Perodua New Myvi ในประเทศมาเลเซีย และ ชิ้นส่วนรถยนต์ Nissan NAVARA สำหรับส่งออกไปยังประเทศสเปน โดยบริษัทฯ ใช้เงินลงทุนสำหรับโครงการใหม่เหล่านี้ จำนวน 250 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ถึง 2,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนกิจการ Ingress Mayur Auto Venture Private Limited (“IMAPL”) ที่เป็นบริษัทร่วมค้าในอินเดีย เพิ่มเติมเป็น 100% เป็นมูลค่า 137.7 ล้านบาทโดยใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ในการเข้าลงทุนเพิ่มเติมในกิจการ ทั้งนี้ IMAPL สามารถทำกำไรได้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จึงคาดว่าจะส่งผลให้รายได้รวมและกำไรสุทธิของ บริษัทฯ เพิ่มขึ้นสอดคล้องกัน ในการเข้าลงทุนกิจการของ IMAPL เพิ่มเติมทั้งหมดในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ในประเทศอินเดียซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์ในประเภทแม่พิมพ์ อีกทั้งยังมีการเพิ่มฐานลูกค้า OEM รายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ จากตลาดในประเทศ



อินเดีย ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ที่มีอัตราการเติบโตสูงมาก ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนการผลิตรถยนต์ถึง 4 ล้านคันในปีนี้ เพิ่มขึ้น 14.3 % จาก 3.5 ล้านคันในปีก่อน”

INGRS เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำของอาเซียน โดยมีทุนจดทะเบียน 1,446,942,690 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท) กลุ่มบริษัทประกอบด้วยบริษัทย่อย 9 แห่งซึ่งมีความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงโดยมีการดำเนินงานใน 4 ประเทศหลัก คือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอินเดีย กลุ่มบริษัทได้พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็น เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงร่วมกับบริษัทพันธมิตรจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสำหรับผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย เช่น ฮอนด้า มิตซูบิชิ ฟอर्ड มาสด้า เจนเนอรัล มอเตอร์ อีซูซุ ชูซูกิ นิสสัน โตโยตา ใต้ฮัทสึ เพอโรตัว และโปรตอน เช่นเดียวกับลูกค้าในประเทศอินเดีย เช่น มารูตี - ชูซูกิ เฟียต และ มหินดรา มหินดรา ด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง บวกกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการผลิตและระบบการผลิตที่ได้รับการรับรองจากนานาชาติ ทำให้กลุ่มบริษัท สามารถแข่งขันในตลาดที่มีศักยภาพ ส่งผลให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งและยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทซึ่งได้รับการผลิตและจำหน่ายให้กับลูกค้าที่หลากหลายโดยครอบคลุม รถยนต์นั่ง สปอร์ตยูทิลิตี้ (SUV) รถยนต์อเนกประสงค์ รถบรรทุกกระบะหนึ่งตันและรถบรรทุกขนาดเล็กในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียน นอกจากนี้ บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 40 % ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

////////////////////////////////////